

Số: /BC-UBND

Khánh Sơn, ngày tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO

Công tác triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 – 2020 và Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn huyện Khánh Sơn

Thực hiện Công văn số 2337/STTTT-TTBCXB ngày 10/12/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 368/QĐ-TTg và Quyết định số 1486/QĐ-TTg về thông tin đối ngoại. Ủy ban nhân dân huyện Khánh Sơn báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VÀ KẾ HOẠCH THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2019

1. Triển khai cơ chế chính sách chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về thông tin đối ngoại

UBND huyện Khánh Sơn đã quán triệt, triển khai đến các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn các văn bản của Trung ương, của Tỉnh về hoạt động thông tin đối ngoại. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, UBND huyện đã ban hành các Kế hoạch về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn huyện Khánh Sơn, qua đó hướng dẫn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại trong phạm vi quản lý.

2. Kiện toàn bộ máy thực hiện công tác thông tin đối ngoại; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các phương tiện hoạt động thông tin đối ngoại

UBND huyện đã giao Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chủ trì, phối hợp với tất cả các đơn vị trên địa bàn huyện để tham mưu, triển khai các nhiệm vụ trên lĩnh vực này.

Công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các phương tiện hoạt động thông tin đối ngoại: Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 6273/KH-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh về triển khai Đề án “Quản lý hoạt động truyền thanh – truyền hình cấp huyện đến năm 2020; trong đó UBND huyện đã đầu tư nâng cao chất lượng hệ thống thiết bị sản xuất chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện, đồng bộ với các thiết bị sản xuất chương trình phát thanh của Đài phát thanh Truyền hình Khánh Hòa; các Đài truyền thanh các xã, thị trấn đã được đầu tư hệ thống truyền thanh không dây kỹ thuật số, đảm bảo yêu cầu tiếp phát các chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Đài Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa và Đài huyện.

3. Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thực thông tin đối ngoại

Ủy ban nhân dân huyện đã cử cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thực thông tin đối ngoại do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức; qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ, công chức trên lĩnh vực thông tin đối ngoại.

4. Tổ chức cung cấp thông tin, thực hiện chương trình, đề án, dự án; triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại

a) Tuyên truyền các văn bản chỉ đạo

UBND huyện đã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân về chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước; Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 06/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; Chỉ thị 04-CT/TW về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương 3 trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020; Quyết định 1486/QĐ-TTg về thông tin đối ngoại giai đoạn 2018-2020; Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 về hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 09/2016/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính phủ quy định chi tiết về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về ASEAN trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2019 và 2020.

b) Tuyên truyền quảng bá hình ảnh của tỉnh, của huyện

Trong năm, căn cứ Kế hoạch số 5089/KH-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về tổ chức Cuộc thi ảnh “Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân” và Công văn số 976/STTTT-TTBCXB ngày 05/6/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa. UBND huyện Khánh Sơn đã triển khai, tuyên truyền Cuộc thi ảnh “Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân” đến các cá nhân tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện qua đó góp phần tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về hình ảnh chính quyền tỉnh Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công lễ hội trái cây huyện Khánh Sơn lần thứ I, từ đó quảng bá đến các du khách đến thăm quan về thiên nhiên, con người; các loại trái cây ngon, đặc sản của huyện Khánh Sơn.

Công thông tin điện tử huyện đăng tải các chính sách thu hút đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư cũng như đăng tải các dịch vụ hành chính công, quảng bá du lịch và văn hóa, tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của huyện.

c) Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và biên giới lãnh thổ

UBND huyện đã tiếp nhận các tài liệu về công tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và biên giới lãnh thổ từ Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, qua đó UBND huyện

đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện thực hiện phát sóng các chuyên mục về biển, đảo và biên giới lãnh thổ trên hệ thống loa trên địa bàn huyện. Ngoài ra, Cổng thông tin điện tử huyện đã tích cực đăng tải các bài viết về biển, đảo và biên giới lãnh thổ.

d) Tuyên truyền về Nhân quyền và đấu tranh phản bác thông tin sai sự thật về Việt Nam

Năm 2019, huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan trên địa bàn huyện bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng về nhân quyền; tuyên truyền tốt các chính sách về: giảm nghèo bền vững, tôn giáo, đất đai, khoáng sản...đảm bảo an sinh xã hội, an ninh-chính trị trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin, báo chí xuất bản; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, đưa tin sai lệch, sơ hở, không đề các thế lực thù địch, bọn phản động lợi dụng, bôi nhọ hình ảnh đất nước ta.

đ) Tiếp đoán các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài: Trong năm trên địa bàn huyện không có các đoàn phóng viên, báo chí nước ngoài nào đến liên hệ công tác.

5. Kinh phí bố trí cho các hoạt động thông tin đối ngoại

Trong năm, UBND huyện đã bố trí 54.000.000đ, trong đó:

- 24.000.000đ phục vụ công tác triển khai Cuộc thi ảnh “Chính quyền Khánh Hòa thân thiện, phục vụ nhân dân”.

- 30.000.000đ phục vụ nâng cấp trang thiết bị, máy móc phục vụ cho các hoạt động thông tin đối ngoại.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020

1. Xây dựng Kế hoạch thông tin đối ngoại huyện Khánh Sơn năm 2020 theo Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Thông tư số 22/2016/TTBTTTT ngày 19/10/ 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 06/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018-2020 và các văn bản hướng dẫn của Tỉnh.

2. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền, giới thiệu quảng bá hình ảnh, truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng thế mạnh phát triển kinh tế, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đặc biệt là tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm trong năm 2020.

3. Chỉ đạo, phối hợp tiếp tục rà soát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động xuất bản, phát hành tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về thông tin đối ngoại. Đa dạng hóa hình thức thông tin, xây dựng và triển khai các chương trình, chiến dịch quảng bá hình ảnh của địa phương.

4. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về báo chí xuất bản trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp với cơ quan chuyên môn để kiểm soát thông tin trên mạng, đấu tranh xử lý tình trạng tin xấu, thông tin bịa đặt, thiếu kiểm chứng.

5. Cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin đối ngoại và công tác phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí nhằm tăng cường sự hiểu biết, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về các vấn đề mà dư luận quan tâm, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Tăng cường thông tin phản bác những luận điệu xuyên tạc và sai trái của các thế lực thù địch chống phá Nhà nước, lợi dụng một số điểm bất đồng về chủ quyền lãnh thổ Việt Nam.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không.

Trên đây là Báo cáo Công tác triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 – 2020 và Kế hoạch thông tin đối ngoại của Chính phủ giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn huyện Khánh Sơn./.

Nơi nhận:

- Sở TT&TT;
- TT UBND huyện;
- Lưu: VT, PVHTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bồ Bồ Thị Yến